



รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที

ครั้งที่ 40

ประจำเดือนสิงหาคม 2560

ในเดือนสิงหาคม 2560 การดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการฯ ประกอบด้วย

1. สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที เปิดรับสมัครงาน

สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานประสานงานการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติป่า และการค้า (FLEGT VPA) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป เปิดรับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ในตำแหน่งผู้ช่วยประสานงานและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามงาน โดยคาดว่าเจ้าหน้าที่ใหม่จะสามารถเริ่มดำเนินงานได้ในเดือนพฤศจิกายน 2560

2. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อลงพื้นที่ทดสอบภาคสนาม (Field test – Auditor Training)

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 Mr. James Sandom และนางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษาโครงการทดสอบภาคสนามภายใต้ร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ (Auditor) ในการลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้งานได้จริงและประสิทธิภาพของข้อกำหนด ตัวชี้วัด และตัวตรวจพิสูจน์ ที่ระบุอยู่ในร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย ณ ห้องประชุม TEFSO อาคารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร การลงพื้นที่เพื่อทดสอบร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย (LD) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 22 กันยายน 2560 โดยทีมตรวจสอบจะลงพื้นที่ทดสอบทั้งสิ้น 58 พื้นที่ทั่วประเทศไทย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทีม Auditor ทีมละ 2 คน ทั้งสิ้น 3 ทีม โดยแต่ละพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้มีผู้สังเกตการณ์จากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการทดสอบจะถูกนำมาปรับปรุงให้ตัวตรวจพิสูจน์มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ร่างนิยามมีความสมบูรณ์ต่อไป

3. ระบบ RFD Single Window

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที เข้ารับฟังอบรมเรื่องระบบ RFD Single Window ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ โอกาสนี้ Mr. James Sandom และภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษา การลงพื้นที่ภาคสนามของร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย ได้เข้าพบผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ เพื่อศึกษาระบบดังกล่าว RFD Single Window เป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ขอออกใบเบิกทาง ขอหนังสือกำกับ ขอบริการไร่ไม้และใบอนุญาตส่งออก รวมทั้งขอตรวจพิสูจน์ไม้ และขอหนังสือรับรองแจ้งข้อเท็จจริงนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ และตรวจสอบสถานการณ์ดำเนินงานได้ทุกขั้นตอน



รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที

ครั้งที่ 40

ประจำเดือนสิงหาคม 2560

ในเดือนสิงหาคม 2560 การดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการฯ ประกอบด้วย

4. ทำความรู้จักกับระบบ E-tree

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ส่วนการรับรองการป่าไม้ จัดบรรยายเรื่องระบบ E-tree โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในระบบ E-tree ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการ ไทย-อียู เฟล็กที โดยมีนายธาดา สุวรรณวิมล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รับหน้าที่เป็นวิทยากรในการอธิบายภาพรวมของระบบ e-tree ให้กับที่ปรึกษาในการทดสอบภาคสนามภายใต้ร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย และผู้ที่สนใจรับทราบ กรมป่าไม้ได้ริเริ่มจัดทำระบบ E-Tree เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและกระบวนการอนุญาตการตัดโค่น โดยไม้ใดๆ ก็ตามที่ไม่ใช่ไม้หวงห้าม ตามมาตรา 7 เช่น ไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปตัสฯ ที่ปลูกขึ้นบนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ เช่น โฉนดที่ดิน นส.3 จะสามารถลงทะเบียนในระบบดังกล่าวได้ โดยในขณะนี้ส่วนรับรองการป่าไม้กำลังดำเนินการเพื่อสำรวจข้อมูลไม้ เพื่อนำมาพัฒนาระบบดังกล่าวให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

5. การเตรียมการเพื่อลงพื้นที่ทดสอบภาคสนามของร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 Mr.Jame Sandom และนางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษาในการทดสอบภาคสนามของข้อตกลงร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย และทีมเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ จัดประชุมเพื่อปรับปรุงแนวทางและวิธีการ สำหรับเตรียมการลงพื้นที่ทดสอบภาคสนามฯ ซึ่งการทดสอบครั้งต่อไปจะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 21 กันยายน 2560 ณ ด้านศุลกากร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ป่าชุมชน โรงงานเยื่อและกระดาษ โรงเลื่อยไม้ และโรงงานแปรรูปไม้ทิวภูมิภาคของประเทศไทย โดยผลจากการลงพื้นที่ทดสอบภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงตัวตรวจพิสูจน์ในร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมายต่อไป